

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายเสริย์ เครื่องสนุก	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1	เสริย์ เครื่องสนุก
2	นายบุญโยง ชุ่มลือ	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 1	บุญโยง ชุ่มลือ
3	นายเสฏฐวุฒิ บุญมา	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2	เสฏฐวุฒิ บุญมา
4	นางประครอง ยะมา	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 2	ประครอง ยะมา
5	นายพัฒนพงษ์ บัวเงิน	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3	พัฒนพงษ์ บัวเงิน
6	นางนงคราญ นักร้อง	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 3	นงคราญ นักร้อง
7	นายสมพร ดวงแก้ว	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4	สมพร ดวงแก้ว
8	นายอุดม นาแพร์	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 4	อุดม นาแพร์
9	นายเกียรติ บุญยืน	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5	เกียรติ บุญยืน
10	นางประภา เครืออินทร์	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 5	ประภา เครืออินทร์
11	นายรังสรรค์ ตันนา	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6	รังสรรค์ ตันนา
12	นายอร่าม ขาวแสง	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 6	อร่าม ขาวแสง
13	นายบุญ บุญปັນ	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7	บุญ บุญปັນ
14	นายอนันต์ เมืองชุม	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 7	อนันต์ เมืองชุม
15	นางสาวทัศนาลัย ฝั้นสืบ	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8	ทัศนาลัย ฝั้นสืบ
16	นายนิพนธ์ สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 8	นิพนธ์ สุวรรณ
17	นายสมบูรณ์ มอญแก้ว	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9	สมบูรณ์ มอญแก้ว
18	นายวิรัตน์ ชุ่มวงศ์	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 9	วิรัตน์ ชุ่มวงศ์
19	นางอังคณา อิ่ง	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10	อังคณา อิ่ง
20	นางสุทธินันท์ โรจนอุดมพร	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 10	สุทธินันท์ โรจนอุดมพร
21	นางสาวจุฬาพรรณ ท้าวยศ	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11	จุฬาพรรณ ท้าวยศ
22	นายนิรุทธิ์ เตปันคำ	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11	นิรุทธิ์ เตปันคำ
23	นายเกรียงศักดิ์ โลหะกิจ	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12	เกรียงศักดิ์ โลหะกิจ
24	นางสุภาพร นาแพร์	สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 12	สุภาพร นาแพร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสันติ สารเร็ว	นายก อบต.แม่ใส	สันติ สารเร็ว
2	นางชไมมาศ มอญแก้ว	ปลัด อบต.แม่ใส	ชไมมาศ มอญแก้ว
3	นายภาคภูมิ ไชยขัติย์	รองนายก อบต.แม่ใส	ภาคภูมิ ไชยขัติย์
4	นายมนัส การเร็ว	เลขานุการนายก อบต.แม่ใส	มนัส การเร็ว
5	นางลออ มหาวรรณศรี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ลออ มหาวรรณศรี
6	นายหัสต์กมล เครือคำ	หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.	หัสต์กมล เครือคำ
7	นายประวิทย์ อัจหาญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประวิทย์ อัจหาญ
8	นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง	รัตนาภรณ์ วรรณแก้ว
9	นางสายสุดา เมืองมา	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	สายสุดา เมืองมา
12	นางมาลี ทาทิพย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	มาลี ทาทิพย์
13	นายซัชชัย เครือมา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2	ซัชชัย เครือมา
14	นายกมล หงษ์หิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	กมล หงษ์หิน
15	นายบัญชา คำวังจันทร์	ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส	บัญชา คำวังจันทร์
16	นางวนิดา ไชยเมือง	พัฒนากร	วนิดา ไชยเมือง
17	นายชูชาติ กาศมณี	เกษตรประจำตำบลแม่ใส	ชูชาติ กาศมณี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต.แม่ใส ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุม จำนวน 24 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน จากนั้นได้เชิญประธานสภา อบต. แม่ใส ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แกลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภา อบต. ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ดิฉันขอแกลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส ดังกล่าวข้างต้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีประเด็นต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

ประธานสภา อบต. ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้แกลงผลการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมใครขอมติที่ประชุมว่าจะให้การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 หรือไม่ ท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต. ยกมือให้การรับรอง จำนวน 23 คน

ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่ใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านปลัด อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม

ปลัด อบต.แม่ใส เนื่องจากค่าซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์อื่นๆ ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยอำนาจอนุมัติในการโอนครั้งนี้เป็นของสภา อบต.แม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กล่าวว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น 51,800 บาท รายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ค่าซื้อเครื่องยนต์ เพื่อจ่ายเป็นซื้อค่าเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 0.8 แรงม้า
 2. ความจุถังน้ำมัน 0.25 ลิตร
- ค่าซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งแบบเครื่องยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งแบบเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. ความยาวใบมีดไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร
 2. ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 0.6 ลิตร
 3. ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) ไม่น้อยกว่า 840*246*225

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 24,800 บาท ขนาดโคม 300 มิล มีหลอด LCD 170 หลอด แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์ เส้า 3 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

ครุภัณฑ์อื่น ๆ

- ค่าซื้อกระจกนูนแบบโพลี คาร์บอเนต เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระจกนูนแบบโพลี คาร์บอเนต จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเส้าและติดตั้ง

โอนลด

แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

- ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายธรรมะยุวชนตำบลแม่ใส ตั้งไว้ จำนวน 80,000.- บาท

โอนลดครั้งนี้ จำนวน 51,800.- บาท คงเหลือ จำนวน 28,200.- บาท

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ประธานสภา อบต. ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต. ยกมืออนุมัติ จำนวน 23 คน

ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่เสนอได้

3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ใส (พ.ศ.2559 – 2563)

ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต.แม่ใส เนื่องจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ กำหนดให้แต่ละ อบต. ในจังหวัดพะเยา ได้จัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาใหม่ เพื่อให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพะเยา ดังนั้น อบต.แม่ใส จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหาร ส่วน ตำบล (พ.ศ.2559 – 2563) ขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดว่าให้คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็น หลักการพัฒนา ปัญหา ความ ต้องการ และข้อมูลการจัดทำร่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารายปี แล้วเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นนำ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารายปี ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เสนอ ขอรับการความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น บัดนี้ คณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.แม่ใส ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารายปี ฉบับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง ได้เสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอน ต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ เรียบร้อยแล้ว สำหรับ รายละเอียดส่วนอื่น ๆ ของ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับใหม่ปรากฏตาม(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหาร ส่วนตำบล (พ.ศ.2559 – 2563) ที่ได้แจกให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ศึกษาพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภา อบต. นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใด มี ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหารส่วนตำบล(พ.ศ.2559 – 2563) ของ อบต.แม่ใส ฉบับใหม่ ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จำนวน 23 คน

ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหาร ส่วนตำบล (พ.ศ.2559 – 2563) ของ อบต.แม่ใส ฉบับใหม่ ตามที่เสนอ

พักการประชุมเวลา 12.00 น.

3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ประธานสภา อบต. นายก อบต.แม่ใส	ขอเชิญท่านนายก อบต.แม่ใส ชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องจากขณะนี้ถึงเวลาที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็น หลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เสนอขอรับการความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น บัดนี้ คณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปีเสร็จแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายละเอียดส่วนอื่น ๆ ของ(ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ปรากฏตาม (ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ที่ได้แจกให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ศึกษา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธานสภา อบต.	นายก อบต.แม่ใส ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่ทราบว่ามีความเห็นเป็นอย่างไรอีกหรือไม่ หากไม่มี ดิฉันใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตามที่เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มติที่ประชุม	มีสมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบ จำนวน 23 คน
ประธานสภา อบต.	เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การจัดกิจกรรม“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

ปลัด อบต.แม่ใส	ด้วยจังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ขึ้น สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานของจังหวัดพะเยา ได้ กำหนดจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา ผ่านหน้าโรงพยาบาลพะเยา เลี้ยวซ้ายสามแยก ร่องห้าตามถนนชูปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา-เชียงใหม่ -เลี้ยวซ้ายสามแยกบ้านต้อม -ข้ามสะพาน
----------------	--

ขุนเดช- เลี้ยวซ้ายสามแยกถนนทางหลวงชนบท พย 001 เส้นทางชมทิวทัศน์ ถนนรอบ
 กว๊านพะเยา -บ้านสันเวียงใหม่ จากนั้นปั่นจักรยานเข้าสู่ถนนทางหลวง 1193 เข้าสู่ถนน
 แม่ตำสาใบ ผ่านวัดติโลกอาราม อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัดศรีโคมคำ และกลับเข้าสู่
 จุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา รวมระยะทาง 26.80 กิโลเมตร โดยกิจกรรมดังกล่าวจะ
 จัดขึ้นทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่
 สนใจจะร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” สมัครได้ที่ ชั้น 1 ศาลาจังหวัดพะเยา
 หรือ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.Bikeformom2015.com> ตั้งแต่วันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 สำนักงานจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-449-601 จึงขอแนะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ปลัด อบต.แม่ใส

4.2 การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2558

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.
 2558 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมตำบลแม่ใส โดยมี
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากสองตำบล คือ ตำบลแม่ใสและตำบลบ้านต๋อนั้น บัดนี้ การเลือกตั้ง
 ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 99 คน จาก
 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,496 คน จึงขอแนะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

นายก อบต.แม่ใส

4.3 การพัฒนาแหล่งน้ำของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพื้นที่ตำบลแม่ใส

ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้มีโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา และได้ขอ
 ความร่วมมือให้ท้องถิ่นต่าง ๆ บริเวณริมกว๊านพะเยาทำการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ 1 อย่าง
 ได้ประโยชน์ 3 อย่าง ตำบลแม่ใสของเราจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้กันคนละต้น โดยเฉพาะ
 ผู้นำชุมชนจะมีการติดป้ายชื่อด้วย เพื่อให้มีการติดตามและดูแลรักษาต้นไม้ต่อไป สำหรับวัน
 เวลาที่จะปลูกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา

นายชูชาติ กาสมณี

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมยืนยันข้อมูล
 การปลูก ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใหม่(แปลงใหม่)
 จะต้องมีการจับพิกัดด้วย แต่กรมฯได้สั่งการให้มีการขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมด สำหรับตำบล
 แม่ใสขอให้แจ้งยืนยันไปก่อนเพราะได้ดำเนินการไปก่อนที่กรมฯจะสั่งการมา และให้นำสมุด
 เล่มเขียวมาคืนด้วย เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป

5.2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

นายบัญชา คำวังจันทร์ ตามที่ อบต.แม่ใส ได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนทุกปีนั้น ในปีนี้ อาหารเสริม(นม)ได้รับครบทุกคนแต่อาหารกลางวันได้รับเฉพาะระดับประถมศึกษา ทราบว่างบประมาณมีไม่เพียงพอ กระผมอยากขอเสนอว่าในปีต่อไปให้เปลี่ยนจากการ สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ในส่วนของมัธยมมาเป็นค่าอาหารกลางวันระดับมัธยมแทนครับ เพราะอาหารกลางวันมีความจำเป็นกว่า

นายก อบต.แม่ใส ในปีต่อไปอยากให้ทางโรงเรียนได้พิจารณาเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์ สมควรได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ อบต.พิจารณา เนื่องจากงบประมาณมร จำกัดและเป็นงบประมาณในส่วนของรายได้ของ อบต.แม่ใส ไม่ใช่เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่นระดับประถมศึกษา

นายบัญชา คำวังจันทร์ การมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในช่วงวันหยุดหรือนอกเวลาเรียน อยากให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบและติดตามด้วย หากทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในช่วงวันหยุด หรือนอกเวลาเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หากไม่มีหนังสือแจ้งไป แสดงว่าเด็ก อาจจะโกหกผู้ปกครอง

5.3 นายนิรุทธิ์ เตป็นคำ สมาชิกสภา อบต.แม่ใส หมู่ที่ 11

นายนิรุทธิ์ เตป็นคำ กระผมใคร่ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- (1) การออกข้อบัญญัติเรื่องต่าง ๆ ของ อบต. อยากให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
- (2) ทราบว่าขณะนี้ถนนสายเชื่อมจากบ้านร่องไฮไปหาสถานีประมงงบประมาณใกล้จะ มาแล้ว อยากให้มีแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะไว้รองรับด้วย เนื่องจากคาดว่า หากมีการก่อสร้างจริงๆ เส้นทางสายนี้จะได้รับความนิยมมากทั้งจากนักท่องเที่ยวและ นักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
- (3) โครงการบูรณะพระธาตุแปดเหลี่ยม บริเวณโบราณสถานสันธาตूर่องไฮ ซึ่งเป็น งบประมาณของจังหวัดพะเยา ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว งบประมาณสองล้านบาท

ประธานสภา อบต. ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทำให้การประชุมดำเนินมาด้วยความเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้ อีก ดิฉันในฐานะประธานในที่ประชุม ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ไว้เท่านี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) ชไมมาศ มอญแก้ว ผู้บันทึกการประชุม

(นางชไมมาศ มอญแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

(ลงชื่อ) นางนงคราญ นักร้อง

(นางนงคราญ นักร้อง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

